

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายปรีชา ปราบคนชัว	ประธานสภา อบต.คำด้วง		
2	นายอลิต หล้าแก้ว	รองประธานสภา อบต.คำด้วง		
3	นายสมัย นันทะกุล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3		
4	นายเฉลิม พลสงคราม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5		
5	นายไกรสร บุตรแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6		
6	นายอรรถสิทธิ์ นาคำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7		
7	นายบุญชื่น สุธรรม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8		
8	นายทรงวุฒิ บ่อแตน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9		
9	นายสายลม ศรีสว่าง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10		
10	นายประพันธ์ คำริมา	เลขานุการสภา		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายธวัช สุผลทอง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
2	นายชูศักดิ์ ชัยสุข	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
3	นายชานน อินหล่ม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
4	นายประยงค์ ชันทอง	เลขานุการนายกฯ		
5	นายอานันท์ ลุนทอง	รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.		
6				
7				
8				
9				
10				

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา ปราบคนชัว	ประธานสภาฯ	ปรีชา ปราบคนชัว	
๒	นายอลิต หล้าแก้ว	รองประธานสภาฯ	อลิต หล้าแก้ว	
๓	นายสมัย นันทะกุล	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	สมัย นันทะกุล	
๔	นายเฉลิม พลสงคราม	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	เฉลิม พลสงคราม	
๕	นายไกรสร บุตรแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	ไกรสร บุตรแก้ว	
๖	นายอรรถสิทธิ์ นาคำ	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	อรรถสิทธิ์ นาคำ	
๗	นายบุญชื่น สุธรรม	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	บุญชื่น สุธรรม	
๘	นายทรงวุฒิ บ่อแตน	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ทรงวุฒิ บ่อแตน	
๙	นายสายลม ศรีสว่าง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	สายลม ศรีสว่าง	
๑๐	นายประพันธ์ คำริมา	เลขานุการสภาฯ	ประพันธ์ คำริมา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธวัช สุผลทอง	นายกอบต.	นายธวัช สุผลทอง	
๒	นายชูศักดิ์ ชัยสุข	รองนายกอบต.	นายชูศักดิ์ ชัยสุข	
๓	นายชานน อินหล่ม	รองนายกอบต.	นายชานน อินหล่ม	
๔	นายประยงค์ ชันทอง	เลขานุการนายกอบต.	นายประยงค์ ชันทอง	
๕	นายอานันท์ ลุนทอง	รองปลัดอบต.	นายอานันท์ ลุนทอง	
๖				
๗				
๘				
๙				
๑๐				
๑๑				
๑๒				
๑๓				

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายประพันธ์ คำริมา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เชิญ นายปรีชา ปราบคน
ชัว จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายประพันธ์ คำริมา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เชิญ นายปรีชา ปราบคน
ชัว นั่งประจำโต๊ะ เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

นายประพันธ์ คำริมา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคำด้วง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่
๑ ประจำปี ๒๕๖๕

นายปรีชา ปราบคนชัว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้กล่าวเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง และดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายปรีชา ปราบคนชัว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ขอมติที่ประชุม รับรอง
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องคำถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ การปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้เสนอที่ประชุมได้ทราบ ถึงการปรับปรุงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการถ่ายขาด
เงินสะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในตำบล แต่โครงการที่จะดำเนินการไม่ปรากฏในแผน จึงมีความ
จำเป็นต้องปรับปรุงแผนดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ การจ่ายขาดเงินสะสม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้เสนอที่ประชุมได้ทราบว่า ได้รับหนังสือการร้องทุกข์/ ร้องเรียนจากผู้นำชุมชนในพื้นที่/ราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ถนนหนทาง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วงได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ แต่ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาตำบลไม่สามารถจะดำเนินการจ่าย ขาดเงินสะสมได้ในครั้งนี้ จึงขอชะลอไว้ก่อน แต่เมื่อมีการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เสร็จและนำเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ก็จะได้นำเสนอที่ประชุมสภาฯ ได้ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ / ระเบียบ

นายปรีชา ปราบคนชัว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ให้ที่ประชุมดำเนินการ คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/ ระเบียบฯ จำนวน ๓ คน รวม ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. ข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ.
๒. ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๓. ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

นายอลิต หล้าแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เสนอชื่อ นายทรงวุฒิ บ่อแตน ส.อบต. หมู่ที่ ๙ เป็น คณะกรรมการร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑

โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ คนที่ ๑ นายเฉลิม พลสงคราม ส.อบต. หมู่ที่ ๕
คนที่ ๒ นายบุญชื่น สุธรรม ส.อบต. หมู่ที่ ๘

นายปรีชา ปราบคนชัว ประธานสภาฯ ได้ถาม นายทรงวุฒิ บ่อแตน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็น คณะกรรมการร่างข้อบัญญัติฯ ว่ายินดีจะรับมัย

นายทรงวุฒิ บ่อแตน ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติฯ ตอบ ว่ายินดีรับ

นายสายลม ศรีสว่าง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ เสนอชื่อ นายอลิต หล้าแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เป็น
คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒

โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ คนที่ ๑ นายประพันธ์ คำริมา ส.อบต. หมู่ที่ ๑
คนที่ ๒ นายอรรถสิทธิ์ นาคำ ส.อบต. หมู่ที่ ๗

นายปรีชา ปราบคนชั่ว ประธานสภาฯ ได้ถาม นายอลิต หล้าแก้ว ผู้ถูกเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ ว่ายินดีจะรับมั้ย

นายอลิต หล้าแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ ตอบว่า
ยินดีรับ

นายสมัย นันทกุล ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เสนอชื่อ นายปรีชา ปราบคนชั่ว ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็น
คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓

โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ คนที่ ๑ นายทรงวุฒิ ป่อแตง ส.อบต. หมู่ที่ ๙
คนที่ ๒ นายไกรสร บุตรแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๖

นายอลิต หล้าแก้ว ประธานสภาฯ (ชั่วคราว) ได้ถาม นายปรีชา ปราบคนชั่ว ผู้ถูกเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ ว่ายินดีจะรับมั้ย

นายปรีชา ปราบคนชั่ว ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ ตอบ
ว่ายินดีรับ

มติที่ประชุม เห็นชอบทั้ง ๓ คน

๖.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ฯ

นายปรีชา ปราบคนชั่ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้กล่าวเชิญ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ได้เสนอญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ฯ

นายธวัช สุผลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำเรียนที่ประชุมว่า องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำด้วง ได้รับหนังสือจากแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี ที่ คค ๐๗๐๓.๗๓/ว ๒๖๒๒ ลงวันที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีฯ กรณีเส้นทาง อด.
๔๐๒๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๖(กม.ที่๒๘+๑๐๑) - บ้านผาดั่ง (ตอน อุดรธานี)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๖.๓ การเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี ๒๕๖๖

นายปรีชา ปราบคนชัว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ปรึกษาหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี ๒๕๖๖

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปี ๒๕๖๖ ไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีกำหนดสืบห้าวัน นั้น

เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประชุม เนื่องจากนายอำเภอบ้านผือ ได้อนุมัติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ได้ไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปแล้ว

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ฯลฯ

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสืบห้าวัน แต่จะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

ฯลฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น และเลขาธิการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสามัญสามัญ ดังนี้

ฯลฯ

(๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

ฯลฯ

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญสมัยแรกในปีถัดไป

จากเดิม วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีกำหนดสัปดาห์วัน

เปลี่ยนแปลงเป็น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีกำหนดสัปดาห์วัน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายประพันธ์ คำริมา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทรงวุฒิ บ่อแต่น)

(นายอรรถสิทธิ์ นาคำ)

สมาชิกสภาอบต.คำด้วง

สมาชิกสภาอบต.คำด้วง

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายอนันท์ ลุนทอง)

รองปลัดอบต.คำด้วง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายปรีชา ปราบคนชัว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง